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สวัสดีค่ะ 
  
  คณะครุศาสตร์ นําเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคณะ ในสัปดาห์นี้
ประกอบด้วย  การเบิกจ่ายค่าสอนเกินเกณฑ์กําหนด และค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง 
  การแข่งขันกลอนสดรางวัลกวีน้อยเมืองนคร ครั้งที่ ๘  งานด้านการประชุม การเป็น
วิทยากรและไปราชการ  ข่าวความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา..... 
 

       ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนเกินเกณฑ์กําหนด 
(สําหรับนักศึกษาภาคปกติ) และค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง (สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี) นั้นในส่วนของคณะครุศาสตร์ได้ทําการเบิกค่าตอบแทนการสอนเกิน
เกณฑ์ จํานวน ๔๐ คน  อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง จํานวน ๑๑ คน  ซึ่งค่าสอนในประกาศทั้ง
สองฉบับดังกล่าวจะทําให้อาจารย์ที่สอนนักศึกษา จํานวน ๕๐ คนขึ้นไป และอาจารย์ที่สอน
ภาคปฏิบัติ ได้ค่าตอบแทนการสอนสูงขึ้น 
 
 

   คณะครุศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรภาษาไทย  ที่นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาไทย จํานวน ๓ คน  คือ นางสาวอนุสรา  มณีโสตร  นางสาวปิยะรัตน์  ยลธรรธรรม 
และนางสาวจันทร์สุดา เหมหมัน ได้เข้าร่วมแข่งขันกลอนสดรางวัลกวีน้อยเมืองนคร ครั้งที่ ๘ 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔  ซึ่งทั้งสามคนได้เกียรติบัตรรับรอง
ผลงานคุณภาพดีเด่น และที่น่าภาคภูมิใจไปกว่านั้นคือนางสาวอนุสรา  มณีโสตร  ได้รับ
รางวัลดีเด่นจากการแข่งขันและจะมีการมอบโล่รางวัลกวีน้อยเมืองนคร ณ งานเดือนสิบ   
ทุ่งท่าลาด จากผู้ว่าราชการจังหวัดในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ 
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   เม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น.คณะครุศาสตร์ได้ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการ
ปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามแนว มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั้งกลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะของแต่ละ
หลักสูตร โดยมีคณบดีคณะครุศาสตร์  รองคณบดีคณะครุศาสตร์  หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  ประธาน
หลักสูตร กรรมการกลุ่มวิชาชีพครู และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จํานวน ๓๐ คน 

 
§Ò¹Çi·ÂÒ¡ÃæÅaä»ÃÒª¡ÒÃ 
 

   วันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” ประธานกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย  ซึ่งดําเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้จังหวัด  ได้จัดอบรมครู
การศึกษาปฐมวัยที่มีผลการสอบอยู่ในระดับตํ่า  จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ทั้ง ๔ 
เขต จํานวน ๑๐๐ คน ณ โรงแรมทวินโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เชิญอาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็น
วิทยากร ประกอบด้วย ผศ.บุบผา  เรืองรอง, ผศ.เชริษา  ใจแผ้ว, ผศ.ศรีสุดา  ธิติโสภี, ผศ.จรุงใจ  มนต์เลี้ยง, อาจารย์  
วรดี  เลิศไกร และอาจารย์เบญจพร  ชนะกุล 
 

  วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม คณะครุศาสตร์ นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุบผา  
เรืองรอง และนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (นายอนิรุทธ์ิ  อมรแก้ว) และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จํานวน ๑๔ 
คน ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการโดยการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดและมอบหนังสือให้แก่โรงเรียนโมคลาน 
อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 

   วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ อาจารย์ดร.ประเสริฐ บัณฑิศักด์ิ ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร การสัมมนา   
ของโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐ เรื่อง “คิดเพื่อทํา  ร่วมสร้างโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐” ณ อําเภอ   
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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   วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ คณะครุศาสตร์  จะประชุมผู้สอนสาระวิชาชีพครู รายวิชาหลักสูตรและการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อปรับรายคําอธิบายรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา (ประกอบด้วย คณบดี  อาจารย์ ดร.อารี  สาริปา  อาจารย์จิราภรณ์  เหมพันธ์ 

และอาจารย์มะลิวัลญ์ ศรีธวีวัตต์) 
 

   วันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑ ให้กับนักศึกษา ช้ันปีที่ ๕ ซึ่งออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุม
ศูนย์วัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว คณิตศาสตร์ พลศึกษา  
วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา จํานวน ๑๗๘ คน เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีการบรรยายเรื่องการ
พัฒนาสมรรถนะการสอน  อาจารย์ยินดี  วรรณมณี  การบรรยายเรื่องหลักการเขียนรายงานทางวิชาการ โดย อาจารย์
สุขุมาล  จันทวี  และวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ การใช้โทรทัศน์ครูเพื่อการเรียนการสอน  โดย อาจารย์ดร.อารี  สาริปา  
และคณะ ช่วงบ่ายพบอาจารย์ประจําหลักสูตร จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  
อาจารย์นิเทศก์วิชาเอก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยค่ะ 
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เผยอาจารย์มหาวิทยาลัยลาออกไปอยู่ รร.สพฐ. เพราะไม่ม่ันคงชีวิต 

 
  เมื่อวันที่13 ก.ย. ดร.ถนอม อินทรกําเนิด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา( 
กกอ.) กล่าวเสวนา เรื่อง กฎหมายอุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2554 "คุณภาพอุดมศึกษาไทยสู่
สากล" ว่าขณะนี้เรามีกฎ ระเบียบต่าง ๆที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการตาม แต่กลับพบว่าระเบียบ
บางอย่างไม่สามารถดําเนินการได้และทําให้เกิดปัญหา เช่นระเบียบของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(กพร.) เกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติของการสรรหาบุคลากร คณาจารย์ ที่กําหนดเฉพาะบางสาขา ขณะที่ความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยจะเป็นอีกสาขา จึงทําให้ไม่สามารถคัดเลือกอาจารย์ได้ตามความต้อง ทั้งที่อาจารย์มี
ความสําคัญที่สุดต่อสถาบันอุดมศึกษา  
  นอกจากนี้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) บางเรื่องเช่น การ
กําหนดหน้าที่รับผิดชอบบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน การกําหนดจริยธรรม กําหนดสิทธิประโยชน์ และ
กําหนดวิธีกําจัดบุคคลที่ไม่สมควรอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ก็กําลังจะใช้ไม่ได้ เนื่องจากบุคลกรส่วนใหญ่เป็น
พนักงาน แต่กฎหมายนี้บังคับใช้ได้กับข้าราชการเท่านั้น  
 จากปัญหาดังกล่าวทําให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเริ่มเครียด กังวล และรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพ จากที่ตนได้
คุยกับ ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีต เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) 
ทราบว่าอาจารย์หลายคนลาออก เพื่อไปเป็นครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) มากขึ้น เพราะเชื่อว่าโรงเรียน สพฐ.มีความมั่นคงในชีวิตมากกว่ามหาวิทยาลัย ดังนั้นตนจึงเห็นว่าสกอ.ต้อง
เร่งผลักดันร่างกฎหมายอุดมศึกษาออกมาใช้โดยเร็ว และร่างดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจน ทั้งเรื่องอํานาจองค์กร
ดูแลเรื่องงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และมีระบบตรวจสอบ ประเมิน เป็นต้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
  ทางด้าน ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ รองประธาน กกอ. กล่าวว่า ต้ังแต่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มารวมกับกระทรวงศึกษา ตนไม่เห็นข้อดีเลย เพราะเป้าหมายการ
จัดการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษาเป็นคนละ เรื่องกัน ขณะที่อํานาจของ สกอ. ถูกริดรอนจน
แทบไม่เหลืออะไร จนวันนี้เกิดปัญหากับอุดมศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตที่ไม่มีคุณภาพ เพราะ
การศึกษาเดินไม่ถูกทาง และไม่มีใครไปตรวจสอบ รวมท้ังระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรัฐกับเอกชนก็
แตกต่างกัน ดังนั้นถึงเวลาแล้วต้องหาวิธีการที่จะทําให้มีระบบการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ตนเชื่อว่า
ร่างกฎหมายอุดมศึกษาจะเป็นกลไกควบคุมและกํากับสถาบันอุดมศึกษาให้ มีความเข้มแข็งมากขึ้น  

  

ที่มา เดลินิวส์ วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554 
 
 
 
 
 


